



## ประกาศ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง วันเวลาและสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ด้วย สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาเป็นไปต้นจนกว่าจะเสร็จการ เนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมของสภากรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกำหนดให้ใช้ชั้น ๒ ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมิ่งคลาสิกาสถาน) เลขที่ ๒๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้ง อนึ่ง องค์คณะตุลาการ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดช่องว่าง สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว หากให้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งองค์คณะตุลาการในภายหลังจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโดยไม่จำเป็น การประชุมไปในคราวเดียวกันนี้จะเป็นการประหยัดเงินงบประมาณของสมาคม ในการเลือกตั้งองค์คณะตุลาการ กำหนดให้ องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปและทำหน้าที่จนกว่าจะครบวาระตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กรณี สโมสรสมาชิกจะใช้สิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม อุปนายกสมาคม และกรรมการกลางสมาคม สามารถทำได้ ด้วยการดาวน์โหลดใบเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชื่อ FA Thailand สำหรับการสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมัครให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายัง อีเมล : info@fathailand.org ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส่วนองค์คณะตุลาการสามารถสมัครได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้สโมสรสมาชิกเสนอชื่อแต่อย่างใด

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

พลตำรวจเอก

( สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง )

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์